

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า

ท่านยังคงกระตือรือร้นกับการเป็นคริสเตียนอยู่หรือไม่? ท่านยังคงกระตือรือร้นกับการเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าอยู่หรือไม่? การเติบโตในฝ่ายวิญญาณและความหนาใจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้เท่านั้น พระเยซูคริสต์ไว้ในมัทธิว 5:6 ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ ท่านหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณหรือไม่? มีทัศนคติ 3 ประการด้วยกันที่จะทำให้เราหิวกระหาย กระตือรือร้น และยังคงเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า

1. รักษาทัศนคติที่เต็มด้วยความปรารถนาไว้

ก. ความปรารถนาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ สิ่ง

ข. 1 เปโตร 2:2 คริสเตียนจำเป็นต้องมีความปรารถนาในพระวจนะของพระเจ้าอย่างท่วมท้น (สดด 119:10, มัทธิว 6:33)

ค. เมื่อท่านปรารถนาบางสิ่งบางอย่าง ท่านจะทำทุกอย่างที่ท่านทำได้เพื่อไล่ตามสิ่งนั้น

ง. ฟป. 3:8 เปาโลปรารถนาพระเจ้ามากกว่าสิ่งทั้งปวง

จ. ท่านมีทางลี้ลับกว่าจะก้าวขึ้นไปยังอีกระดับหนึ่งกับพระเจ้าและในชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่าน ซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับความปรารถนาของท่าน ให้ท่านปรารถนาพระเจ้าและสิ่งต่างๆ ที่เป็นของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

2. รักษาทัศนคติแห่งการขอบพระคุณ

ก. สดด 7:17 ดาวิดเปี่ยมด้วยการขอบพระคุณ ท่านขอบคุณพระเจ้าวันละกี่ครั้ง?

ข. บางครั้ง ความคิดของเราเต็มด้วยความคิดด้านลบซึ่งทำให้เราไม่ขอบพระคุณพระเจ้าและบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราซึ่งไม่มีแทนที่จะขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่เรามี แต่เราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ เราจำเป็นต้องปกป้องความคิดและทัศนคติของเราจากการรับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อจะรับสิ่งต่างๆ

ค. มาริธากับมารีย์: มารีย์มีความคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง และปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้อง พระเยซูไม่ได้แก้ไขมาริธาในเรื่องของการปรนนิบัติรับใช้ แต่ทรงแก้ไขทัศนคติของเธอ หากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความประพฤติ เราจะสูญเสียความชื่นชมยินดีเพราะเราจะให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแทนที่จะเป็นพระเจ้า

ง. สดด 34:1 ตลอดเวลา ให้แน่ใจว่าท่านขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันสำหรับสิ่งที่ท่านมี

3. รักษาทัศนคติเกี่ยวกับการออกไปแต่ละต้องคนที่หลงหาย

ก. 2 เปโตร 3:9 พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ใครต้องพินาศ แต่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนกลับใจใหม่ นี่คือหัวใจของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนท่านไปมากกว่าการนำผู้อื่นมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข. พระเยซูทรงมีมงกุฎให้กับทุกคนที่นำคนมารับความรอด มงกุฎนั้นงดงามเกินกว่าจะหาคำมาบรรยาย

ค. การนำผู้คนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า – การเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องง่าย 1 คร. 3:6 ทั้งหมดที่เราต้องทำคือ หว่านเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจของผู้คน รดน้ำให้กับพระวจนะ และพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เติบโต ให้ว่องไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และอนุญาตให้พระองค์ทรงนำและใช้ท่าน

สรุป: เราจะเป็นต้องยังคงกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าและการเป็นคริสเตียน การรักษาทัศนคติ 3 ประการนี้ จะช่วยให้ท่านยังคงรักษาความกระตือรือร้นไว้ได้

คำถามอภิปราย:

1. ท่านยังคงกระตือรือร้นเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หรือไม่? เพราะเหตุใด?

2. ทัศนคติทั้ง 3 ประการนี้ช่วยท่านให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร?

3. คน 2 คนที่ท่านสามารถแต่ละต้องภายใน 12 เดือนข้างหน้าไม่มีใครบ้าง? ให้อธิษฐานเพื่อพวกเขาในพระวิญญาณ และอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงเปิดประตูหัวใจของพวกเขาที่จะรับข่าวประเสริฐไว้